

**TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM
42 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
(20/11/1982- 20/11/2024)**

"Nếu cha mẹ cho ta sự sống thì chính các Thầy Cô giáo cho ta phương cách sống đàng hoàng tử tế". Lắng nghe câu nói này, có lẽ trong tâm trí mỗi người đều hiện lên hình ảnh những người thầy, người cô mà chúng ta hết mực kính trọng, quý mến. Những tình cảm nồng ấm giữa Thầy và trò mãi là cội nguồn thiêng liêng thôi thúc chúng ta khắc cốt ghi tâm, để mỗi khi thu sang gọi tên tháng 11, ta cùng hướng về một ngày đặc biệt - Ngày Nhà giáo Việt Nam. Năm nay, trong tiết trời nắng hanh se lạnh, Thầy và trò trường THCS Phúc Đồng long trọng tổ chức lễ kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam với sự hiện diện của Đồng chí Trần Thu Hiền- ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lập, ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN Phường cùng các đồng chí lãnh đạo UBND, các ngành và Hội cựu giáo chức Phường Phúc Đồng; Ban đại diện phụ huynh; các thế hệ nhà giáo và và học sinh toàn trường.

Buổi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 diễn ra tại sân trường THCS Phúc Đồng vào 8h00 bắt đầu với sự trang nghiêm của lễ chào cờ.

Tiếp theo toàn trường đã được đến với những chia sẻ ngắn gọn, súc tích nhưng cũng vô cùng xúc động của thầy giáo Hiệu trưởng Dương Văn Tuynh. Bài diễn văn của thầy vừa ôn lại lịch sử Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, truyền thống của nhà trường vừa mang lời chúc và tri ân đến các thế hệ thầy cô giáo đã góp phần xây dựng ngôi trường THCS Phúc Đồng.



*Đ/c Dương Văn Tuynh- Bí thư chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường
đọc diễn văn kỷ niệm ngày 20/11*

Nhà trường rất vinh dự được cấp Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ Phường và quý phụ huynh tặng hoa chúc mừng. Tại buổi lễ, Đồng chí Trần Thu Hiền- ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường và đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lập, ĐUV, Chủ tịch Hội LHPN Phường đã có lễ dâng hoa tươi thắm thay mặt Đảng ủy, Ủy ban nhân dân dân và Ủy ban Mặt trận tổ quốc phường gửi tới các thầy cô giáo nhân ngày 20/11.



Các đồng chí Lãnh đạo Phường tặng hoa chúc mừng nhà trường



Đồng chí Vũ Văn Thịnh- đại diện công an Phường tặng hoa chúc mừng nhà trường



Ban phụ huynh nhà trường và các khối lớp tặng hoa chúc mừng nhà trường

Đặc biệt là nhân ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, trường THCS Phúc Đồng có bó hoa tươi thắm cảm ơn những người thầy cô giáo về hưu, tri ân sâu sắc người làm nghề thầm lặng.



Trường THCS Phúc Đồng tri ân CBGVNV đã nghỉ hưu

Trước những tình cảm của thầy và trò nhà trường gửi tới những thế hệ đi trước, các nhà giáo nguyên là cán bộ, giáo viên nhà trường qua các thời kỳ cũng không nén

được sự xúc động. Nhà giáo Âu Duy Sưởng- Nguyễn Hiệu trưởng nhà trường và thầy Lê Văn Tự- Nguyễn GVBM Toán của nhà trường đã có bài phát biểu tặng thầy và trò nhà trường một món quà vô cùng ý nghĩa.



***Thầy giáo Lê Văn Tự- Nguyễn GVBM Toán thay mặt các thầy giáo đã nghỉ
hưu tặng quà tới nhà trường***

Hoạt động chào mừng 20/11 bằng nỗ lực không ngừng nghỉ các thầy cô giáo chính là người lái đò thầm lặng trên chiếc thuyền tri thức. Họ cống hiến hết mình để đến hôm nay đây, món quà nhỏ nhưng tấm lòng lớn được trao tặng. Học sinh của trường hoà chung không khí này, các con thân yêu nỗ lực hết mình để có những bông hoa điểm tốt kính tặng thầy cô.

Không những vậy, buổi lễ chào mừng 20/11 bất ngờ hơn với những tiết mục văn nghệ xuất sắc đến từ các con học sinh.

Ngày hội của thầy và trò trường THCS Phúc Đồng khép lại với muôn vàn cảm xúc. Một lần nữa, xin kính chúc các thầy giáo, cô giáo, các cô, bác nhân viên nhà trường một ngày 20/11 thật vui vẻ, hạnh phúc trong tình yêu của các thế hệ học trò.

Một số hình ảnh Lễ kỉ niệm 42 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 của nhà trường:



Học sinh Hoàng Lan Phương- 9A2 đại diện HS toàn trường tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo



Các cô giáo nhận khen thưởng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu GVG cấp quận



Các thầy cô giáo nhận khen thưởng đạt thành tích trong công tác giảng dạy và hoạt động Đội năm học 2023-2024



Các em học sinh nhận khen thưởng đạt thành tích trong năm học 2023-2024





Khen thưởng các tập thể lớp đạt thành tích trong các hoạt động chào mừng ngày 20/11









Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo 20/11 của các bạn HS nhà trường